

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแกว่งตัวในกรอบ หลังตอบรับข่าวกฎอัยการศึกแล้ว

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังตลาดตอบรับกับข่าวการประกาศกฎอัยการศึกไปแล้วเมื่อวานนี้ และสถานการณ์การเมืองโดยรวมในประเทศ ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

*ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลง ทำให้ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง เมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดกำลังรอดูปัจจัยกระตุ้น จากการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ในวันนี้

*ดอลลาร์ร่วงลงเกือบ 1% เมื่อเทียบกับเยน ในเดือนนี้ หลังถูกกดดันจากการปรับลงอย่างต่อเนื่องของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยราคาพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ หลังนายวิลเลียม ดัตลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป

*ตลาดเอเชียจะจับตามติการประชุมนโยบายการเงินของบีโอเจ และการแถลงข่าวของนายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจ โดยนักวิเคราะห์ในต่างประเทศกล่าวว่า ตลาดปรับตัวรับการคงนโยบายของบีโอเจแล้ว และส่วนใหญ่จะรอฟังความเห็นหลังการประชุมของนายคูโรดะ

*เทรดเดอร์จะจับตาสัญญาณความเห็นเชิงบวกเพิ่มเติมของบีโอเจ ซึ่งอาจจะหนุนมุมมองที่ว่า จะไม่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินครั้งใหม่ในระยะใกล้นี้ แต่สัญญาณใดๆที่บ่งชี้ว่า บีโอเจอาจจะพร้อมผ่อนคลายนโยบายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า อาจกระทบต่อเยนได้

*การร่วงลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ช่วยทำให้ยูโรฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง เมื่อเทียบดอลลาร์ ที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว จากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนหน้า

*แต่ยุโรปอาจจะเผชิญกับแรงกดดันต่อไป ก่อนการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ในสัปดาห์นี้ ซึ่งพรรคที่คัดค้านมาตรการรัดเข็มขัดและต่อต้านสหภาพยุโรป(อียู) มีแนวโน้มว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้น

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.552 บาท

*08.41 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.53/58 จาก 32.52/55 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.52/59 จาก 32.52/55 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.25/27 จาก 101.31 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3701/03 จาก 1.3702 เมื่อวาน

"วันนี้หน้าจะกลับมาแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังจากวานนี้เหวี่ยงตอบรับกับข่าว (ประกาศกฎอัยการศึก) ไปแล้ว และสถานการณ์ก็ยังไม่มียอะไร ก็คงต้องติดตามปัจจัย การเมืองต่อไป รวมถึง flows ของต่างชาติด้วย" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังแกว่งตัว ผันผวนเมื่อวานนี้ หลังจากมีการประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ แต่ถือว่าตลาดซึ่มซับ ข่าวดังกล่าวไปแล้ว และสถานการณ์โดยรวมไม่ได้มีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
ดิลเลอร์ คาดว่าแนวต้านของเงินบาทวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ 32.50 ส่วนแนวรับ ยังใกล้เคียงกับเมื่อวานที่บริเวณเหนือ 32.60 ขึ้นไป โดยตลาดจะติดตามความคืบหน้า ของปัจจัยการเมืองต่อไป รวมถึงแนวโน้มของกระแสเงินทุนด้วย

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้